



ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 17 เมษายน 2567

ปีที่: 75 ฉบับที่: 24193 หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 68.71 Ad Value: 51,532.50 PRValue (x3): 154,597.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

สารพันปัญหา?

สาระน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ผลข้างเคียงอุตสาหกรรม ถึง สารพันปัญหา ไทยรัฐ

ตามข่าวขยะพิษ สารพิษเคลื่อนเมืองแล้ว เห็นว่าประเทศไทยต้องมีกฎหมายควบคุมได้แล้ว อย่าปล่อยให้ประชาชนเจอกับที่มองไม่เห็น สารอะไร อันตรายลงแหล่งน้ำ อยู่ในอากาศ พื้นดิน ไม่รู้เลย ถ้าไม่เป็นข่าวออกมา

ยิ่งพัฒนาประเทศการลงทุน อุตสาหกรรมต่างๆ มาตั้งโรงงาน ยิ่งต้องดูแลเข้มงวด เพราะคนทั่วไป ไม่รู้หรือทำอะไรอันตรายบ้าง กว่าจะไปประท้วงต่อต้าน กว่าจะหยุดพวกโรงงานเหล่านี้ได้ ไม่รู้รับสารกันไปเท่าไรแล้ว.

มานพ เมืองสมุทร

ตอบ คุณมานพ

ผลพวงจากการพัฒนาบ้านเมืองการลงทุน อุตสาหกรรม มีผลข้างเคียงอย่างที่ว่าเป็นคือผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและผู้คน

ที่จริงเรื่องนี้มีหน่วยงานดูแลครบถ้วนรอบด้าน อยู่แล้ว กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มี ปัญหาที่น่าจะอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย กฎกติกาตามภารกิจของ หน่วยงานต่าง ๆ นั้นแหละ เข้มงวดมากน้อยแค่ไหน

หวังพึ่งใครไม่ได้ นอกจากส่วนยอดคือฝ่าย นโยบาย อีกเรื่องที่ว่า “รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน” ควรตื่นตัวได้แล้ว!

ชัย เสดเดอร์

■ ภาครัฐเร่งประเมินความเสี่ยง แคลเมียม-สื่อสารประชาชน

อีกเรื่องให้เห็นชัดคือ ข่าวการขนย้าย ครอบครอง สารอันตรายอย่าง “แคลเมียม” ในหลายพื้นที่รวมทั้ง ใจกลางกรุงเทพฯ สะท้อนความไร้ประสิทธิภาพ ความ หละหลวมของหลายหน่วยงานรับผิดชอบกับเรื่องนี้



ดร.นิตฐา แสงนรินทร์เหมจินดา

อีกด้านหนึ่งเรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับพิษภัย ของสารอันตรายตัวนี้ ล่าสุดนักวิชาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ธรรมศาสตร์ ออกมา เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินผลกระทบจากแคลเมียม กลางกรุงในระดับและ ขอให้สื่อสารกับประชาชน

ตรงไปตรงมาเพื่อรับมือได้ถูกวิธี รวมทั้งนะประชาชน สวมหน้ากากอนามัยป้องกันได้

ดร.นิตฐา แสงนรินทร์เหมจินดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งดำเนินการ คือต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมในละแวกที่พบ จากแคลเมียม เพื่อประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อน ในสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญต่อประชาชน ให้ระมัดระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนิน 3 ขั้นตอน คือ 1.ประเมินความเสี่ยงของแคลเมียม และโลหะหนัก ชนิดอื่นที่ตรวจพบต่อสุขภาพ 2.การสื่อสารความเสี่ยง ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการร่วมกันใน

รับ.ตื่นตัวที่ คุณผลข้างเคียง โรงงานอุตสาหกรรม

นักวิชาการจี้รัฐเร่งประเมินแคลเมียม บอกประชาชน

สงกรานต์ของสัตว์เลี้ยงแสนรัก



ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 17 เมษายน 2567

ปีที่: 75 ฉบับที่: 24193 หน้า: 6(ปน)

Col.Inch: 68.71 Ad Value: 51,532.50 PRValue (x3): 154,597.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

หน่วยงานรัฐ และแจ้งต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมคำแนะนำในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 3.การจัดการความเสี่ยง โดยการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมด้วยวิธีที่ถูกต้อง ใช้กลไกทางกฎหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ

ในเบื้องต้นภาครัฐควรประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อม โดยตรวจสอบสภาพอากาศตั้งแต่จุดที่ขนย้ายกากแคดเมียมตามเส้นทางที่มีการบรรทุกจากต่างจังหวัดเข้ามายังกรุงเทพฯ รวมไปถึงบริเวณภายในโกดังของโรงงานที่จัดเก็บกากแคดเมียม หากพบการปนเปื้อนภายในก็ต้องขยายวงรัศมีการตรวจสอบออกไปโดยรอบ ทั้งแหล่งดินเพาะปลูกแหล่งน้ำและสภาพอากาศและต้องรีบแจ้งต่อประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะๆ

ในส่วนประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงโกดังที่จัดเก็บกากแคดเมียมอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเบื้องต้นต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมสารที่อาจกระจายตัวในอากาศ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่าง จ.นนทบุรีก็ต้องเฝ้าระวังแม้ขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่ามีการปนเปื้อนหรือกระจายไปก็ตาม

“สารแคดเมียมมีความอันตรายและเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสูดดมในอากาศ การสัมผัสทางผิวหนัง และการรับประทานพืชผักผลไม้ที่ปนเปื้อนจากการเพาะปลูก ดังนั้นประชาชนอาจต้องตระหนักรู้ และเมื่อได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสารเคมีหรือสารพิษก็ต้องคอยรับฟังข้อมูลจากภาครัฐและกรองข่าวสารเพื่อความถูกต้อง พร้อมกับหาความรู้เพิ่มเติมสิ่งสำคัญคือภาครัฐต้องสื่อสารตรงไปตรงมาต่อประชาชน”

เอาเป็นว่านอกจากสถาบันวิชาการได้ทำหน้าที่แล้ว ตรงนี้ก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ควรต้องออกมาสื่อสาร บอกกล่าวข้อมูลของสารอันตรายกับประชาชนให้มากกว่านี้!

ชัย เสดเดอร์

■ กิจกรรมสงกรานต์สำหรับ
สุนัขสัตว์เลี้ยงแสนรัก

ภาพกิจกรรมช่วงสงกรานต์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์สำหรับสัตว์เลี้ยง

เพ็ทอัส (Pet Us) ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงครบวงจรจากโลตัสครบ 3 ปี ได้จัดกิจกรรม “มะหมามาหาสงกรานต์” เป็นครั้งแรกในไทย จัดสถานที่เล่นน้ำให้เจ้าของพาสุนัขแสนรักมาสนุกด้วยกันในพื้นที่กว่า 180 ตารางเมตร ที่โลตัส 4 สาขา บางใหญ่, เชียงใหม่, ขอนแก่น และภูเก็ต ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา

และเชิญเชลลบริติและอินฟลูเอนเซอร์ด้านสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขแต่ละจังหวัด รวมถึงเพจชื่อดัง อาทิ สามข้าวแพมมีลี ก็วคือมกฏของแค เพื่อมาสนุกสานกิจกรรม ทั้งโซน DogSwimmingPool สระว่ายน้ำสำหรับสุนัข โซน Pet Playground มีสปริงเกอร์ฉีดน้ำ พร้อมเครื่องเล่น โซน Photo Backdrop บันทึกภาพความสนุก



คุณวาจา วิชาวิทยาสรรค์ ผู้จัดการสาขาโลตัส บางใหญ่ เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นครั้งแรกเพื่อให้เจ้าของและสุนัขหรือน้องหมาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นกิจกรรมสงกรานต์รูปแบบใหม่สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรัก!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th



หน้าแรก ข่าวการศึกษา ราชบัณฑิตยสถาน คู่มือ Editor ส่งจดหมาย สู่ทั้งแผ่นดิน โฟกัสได้ วิทยาทาน หักเก็บหยอก ปร:บ้านพอ ดีต่อเรา

หน้าแรก / สมนกควาน / ข่าวการศึกษา / การศึกษา ตามมา 5000 / คณะนิติศาสตร์ มธ.แจงข้อสงสัยข้อสอบ วิชาเฉพาะรั้วไทลีสถาบันกวดวิชา

คณะนิติศาสตร์ มธ.แจงข้อสงสัยข้อสอบ วิชาเฉพาะรั้วไทลีสถาบันกวดวิชา
หมวดหมู่: ข่าวการศึกษา การศึกษา ตามมา 5000 16 เมษายน 2024 at 17:40 ๓51 ๓



คณะนิติศาสตร์ มธ.แจงข้อสงสัยข้อสอบ วิชาเฉพาะรั้วไทลีสถาบันกวดวิชา

ตามที่ข้อมูลปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อสอบของรั้วไทลีสถาบันกวดวิชาเฉพาะ ของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ไปยังสถาบันกวดวิชา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนว่า กระบวนการดำเนินการจัดการสอบวิชาเฉพาะเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่รัดกุม มีมาตรฐาน และรักษาความลับอย่างสูงสุด

การสอบข้อสอบวิชาเฉพาะของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความเข้าใจในการอ่าน และส่วนที่ 2 การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย

โดยในส่วนที่ 1 ความเข้าใจในการอ่านนั้น ประกอบด้วย บทความ และข้อคำถามพร้อมตัวเลือกประกอบการตอบคำถาม โดยบทความที่นำมาออกนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น บทความที่เผยแพร่สาธารณะ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และบทความที่กรรมการออกข้อสอบเป็นผู้เขียนขึ้นใหม่ หรือดัดแปลงจากบทความที่มีอยู่ทั่วไป โดยมีภารกิจที่ต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ

ทั้งนี้ ข้อคำถามพร้อมตัวเลือกประกอบบทความทั้งหมดนั้น เป็นข้อคำถามและตัวเลือกซึ่งออกสำหรับ การสอบวิชาเฉพาะที่ไม่คล้ายหรือเหมือนข้อคำถาม หรือ ตัวเลือกที่ปรากฏอยู่ในที่แห่งใดก็ตาม

อย่างไรก็ดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิได้มีเจตนาและให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าว ภายหลังจากที่คณะนิติศาสตร์ ได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนข้อสงสัยข้อสอบจากผู้เรียน คณะนิติศาสตร์จะดำเนินการตรวจสอบข้อสงสัยข้อเท็จจริงตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าว edunewssiam ได้ที่นี่
https://www.facebook.com/edunewssiamfanpage



แท็ก: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ข้อสอบวิชาเฉพาะ



ค้นหา

ค้นหา

สมาชิก

ชื่อ

รหัสผ่าน ต้อง 6 ตัว

จดจำชื่อผ่าน

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ข่าวล่าสุด

- ศาลปกครอง นครศรีธรรมราช สั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งครู-บุคลากรการศึกษา อยู่รอด รักษาการ
- ผู้ประกอบการขอขงพดล ดึง รืออ้อ" ตรวจสอบ อาชีพ: 2 โครงการฯ ลือ กูวรีด
- คณะนิติศาสตร์ มธ.แจงข้อสงสัยข้อสอบ วิชาเฉพาะรั้วไทลีสถาบันกวดวิชา
- สงครามต้นเลือดภัยสังคมไทยพลัส
- ด้านสงกรานต์
- "เสนาฯเปิดดูข้อสอบวิชาเฉพาะรั้วไทลีสถาบันกวดวิชา" ชี้ข้อสอบผิดเพี้ยน ชี้ข้อสอบผิดเพี้ยน ชี้ข้อสอบผิดเพี้ยน
- เสนาฯ 1 - เสนาฯ พทว. บัณฑิต 8 สมนกควานบุคลากรการศึกษาชั้น 38 ค.(2) ทั่วประเทศ

คุยกับ Editor

- เสนาฯกับบรรณาธิการ: แก้ข้อสอบของพทว.ร.ร.ว่า ถ้า ถูกจริง คำว่า "จัดการตามกฎหมาย" ยื่นได้ขาด คงไม่ใช้คำดังสุดท้าย
- ข้อสอบ PISA ยามเมื่อไม่มีการศึกษาไทย สภาการศึกษา ยืนยันเจตจำนง
- เสนาฯกับบรรณาธิการ: เกาะติดนายกฯ แกล้งแนวทางที่หนีบุคลากรภาครัฐ ไม่ตรงปก "วางใจจนในรัฐบาลอยู่"
- เสนาฯกับบรรณาธิการ: ...

นักวิชาการไทย แนะจับตา จีน ตัวแปรศึกเมียนมา-กลุ่มชาติพันธุ์ เจรจาก่อนคุมพื้นที่เมียวดี

207

Share 0

Post



16 เมษายน 2567, 11:25น.

ต่างประเทศ สุขภาพ



สำนักข่าวชายขอบ รายงานสถานการณ์ในเมียวดี ประเทศเมียนมา ภายหลังกองปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง Karen National Liberation Army-KNLA สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Union-KNU) และ กองทัพประชาชน (People's Defense Force-PDF) เข้ายึดฐานทหารของสภการบริหารแห่งรัฐพม่า (SAC) ในเมืองเมียวดีได้ทั้งหมดแล้ว โดยกำลังทหาร KNLA/PDF ควบคุมภายในฐานกองพัน 275 บ้านผาของ กองทัพพม่า และพื้นที่ชั้นในทั้งฐานกองพัน 355,356,357 และ บก.ควบคุมที่ 12 บ้านตั้งหยาหน่อง Thing Nga Nyo Naung

พ.อ.เนอดาทุ ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองพล 6 กองทัพปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยง (Karen National Liberation Army-KNLA) แห่งสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Union-KNU)เปิดเผยว่า กองกำลังผสมได้ยึดพื้นที่เมืองเมียวดีได้กว่า 90% แล้ว เหลือเพียงกำลังทหารพม่าเกือบ 200 นายที่หนีไปอยู่บริเวณด่านพรมแดนเมียวดี 2 สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.67 ซึ่งทาง KNLA/KNU อยู่ระหว่างการเจรจาให้มอบตัวภายใน 2-3 วันนี้ ระหว่างการมอบตัวเพื่อข้ามมายังประเทศไทย กับการวางอาวุธ และมอบตัวกับทาง KNLA หากยังไม่ตัดสินใจก็อาจต้องเริ่มปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการทำเพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-เมียนมา

สาเหตุที่กองทัพ KNLA/KNU ยังไม่ประกาศชัยชนะเหนือเมืองเมียวดี เพราะต้องการปกป้องประชาชนจากกองทัพพม่า โดยเฉพาะในเขตเมือง เรายึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งในเขตเมืองเมียวดีเรียกว่าระบบราชการล่มไปแล้ว เหลือเพียงที่ด่านพรมแดนเพื่อเปิดให้ประชาชนทั้งสองฝั่งเดินทางได้ โดยตั้งเป้าให้ปฏิบัติการทางทหารแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้เข้าสู่การบริหารจัดการทางการเมือง โดยสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU จะต้องพูดคุยกับกองกำลังชาติพันธุ์กลุ่มอื่นๆ ทั้ง กองกำลัง KNAหรือBGF และ DKBA ที่คุมพื้นที่ในเมืองเมียวดี โดยขณะนี้วางตัวเป็นกลางและไม่สนับสนุนกองทัพพม่า

ส่วนทหารพม่าและครอบครัวที่มอบตัวกว่า 600 คน ก่อนหน้านี้ยังอยู่ในการดูแลของกองทัพ KNLA ขณะที่กองกำลังทหารราบของกองทัพพม่าที่เคลื่อนทัพพร้อมรถหุ้มเกราะและรถถังที่เมืองก็อกกะเร็กกองกำลังผสมได้สกัดกั้นก่อนหนีออกไปแล้ว ระยะเวลาหลังจากนี้จึงยังต้องควบคุมพื้นที่ภายในเมืองเมียวดีให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วย เพื่อไปสู่เป้าหมายกอบกู้มหารัฐกล่อทุเล ภายใต้ปฏิบัติการทอแมฟฟา (Taw Mae Pha Operation)

รศ.ดร.ดุจฉายา ปรึษาธิช รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว
ว่า “ตัวแปรในศึกเมียวดีที่สำคัญมากคือจีน ขณะนี้พม่ามั่งกรล้อมประเทศไทยแล้ว ผ่านว่าที่ทำซีเหล็ก รัฐฉานใต้ มี
การเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ ลุ่มน้ำโขงจีนก็คุม จีนคุมสาละวินด้วย ลุ่มน้ำเมยก็ทุนจีน จะสื่ออะไรก็ตามแต่สำหรับ
ไทย การบริหารจัดการชายแดนจะดีลกับกลุ่มไหน จีนคุมหมด” ประเมินแล้วว่ารัฐบาลเงา NUG และกองกำลัง
ชาติพันธุ์ต่างๆ ถือครองดินแดนได้แล้ว 50-60% แต่เมืองใหญ่ เช่น ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเมืองทางการทหารบก
พม่า 10 กว่าแห่ง ยังไม่ถูกยึดครอง โดยกองทัพพม่ายึดได้ คือใจกลางพม่าและเมืองทหารต่างๆ แต่พื้นที่ป่าเขา
ตำบลต่างๆ น่าจะครึ่งๆ หรือมากกว่านั้นที่เสียไป พล.อ.มินอ่องหลาย น่าจะอยากรักษาแนวสูงยุทธปัจจัยจากเนปี
ดอร์มาย่างกุ้งและมะละแหม่ง คุมมาถึงเมียวดี เป็นเส้นสำคัญที่ต้องรักษา หากในอนาคตกองกำลังคะเรนนี่ KNPP,
KNU, PDF ล้อมย่างกุ้งหรือชานเมืองเนปีดอร์

ส่วนเขตรัฐฉานใต้ เมืองตองจี เชียงตุง ยังไม่ถูกตีแตกจากฝ่ายไหน แต่มีข่าวว่า กองกำลังสหรัฐว่าและ
บทบาทของจีนที่สนิทกัน และมีทุนจีนสีเทาอยู่ที่ทำซีเหล็ก นักธุรกิจว่าเข้ามาคุม การเรื่องอำนาจของว่าแดง ธุรกิจ
และยาเสพติด ทำให้จังหวัดชายแดนภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน มีความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและยุทธศาสตร์

รศ.ดุจฉายาพกล่าววว่า กองทัพสหภาพกู้รัฐฉาน RCSS ของ พล.อ.เจ้ายอดศึก คงรอประเมินท่าทีเพื่อการ
ตัดสินใจ โดยมีการสะสมกำลังทหารเป็นระยะๆ เจ้ายอดศึกและRCSS ไม่เหมือน KNU ที่รวมหัวจมท้ายกับ NUG
เพราะหาก RCSS รบกับทหารพม่า ว่าแดงก็อาจดลหลังและยึดเมืองทางรัฐฉานใต้ได้ ได้ข่าวว่า RCSS ขยับ
เกมใหม่ เจ้ายอดศึกมีแนวโน้มเป็นประธานกองกำลังติดอาวุธ 7-8 กลุ่ม ที่เคยลงนามหยุดยิง NCA ที่เปิดช่องให้
เจรจากับกลุ่มปฏิวัติด้วย มีปะโอ มอญใหม่ ซิน และอื่นๆ จะเป็นตัวแปรสำคัญในอนาคตพม่า

#เมียนมา

CR:สำนักข่าวชายขอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง



UAE เร่งเคลียร์เก็บกวาด
ทำความสะอาดถนน สายการ
บินเริ่มกลับมาให้บริการ ปสน.สั่ง
เร่งช่วยเหลือ
วันนี้, 09:05น.



ปลัดพาณิชย์ 'กัรติ รัชโ' เสีย
ชีวิต หลังจากหมดสติ เมื่อวันที่
10 เม.ย.
วันนี้, 08:45น.



ชายชาวโปแลนด์ ถูกกล่าวหา
ร่วมกับข่าวกรองรัสเซีย ลอบ
สังหารปธน.ยูเครน
วันนี้, 08:18น.

◀ ข่าวทั้งหมด

